

Số: 8990 /BKHDĐT-PTDN

V/v trả lời kiến nghị của CTCP CEKS –
Tư vấn đầu tư và xây dựng thương mại.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CÔNG VĂN BẢN

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng thương mại – CEKS
Giờ Ngày 08/11/2017

(185 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội)

Kính chuyển: MNDN.t...TTĐT...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) nhận được văn bản số 10882/VPCP-BMDN ngày 13/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của của CTCP CEKS – Tư vấn đầu tư và xây dựng thương mại (sau đây gọi tắt là Công ty CEKS) mong muốn được tạo mặt bằng cho khởi nghiệp theo Đề án “Văn phòng khởi nghiệp Việt Nam”. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, Bộ KHĐT có ý kiến như sau:

1. Về ý tưởng Đề án “Văn phòng khởi nghiệp Việt Nam”.

Công ty CEKS đề xuất ý tưởng xây dựng và triển khai Đề án “Văn phòng khởi nghiệp Việt Nam” với mục đích tạo ra nhiều văn phòng, không gian sử dụng cho doanh nghiệp khởi nghiệp thuê với chi phí thấp dựa trên mặt bằng đang không sử dụng hết công năng của các cơ quan nhà nước, học viện, viện nghiên cứu, trường đại học...

Về mặt chủ trương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoan nghênh sáng kiến của Công ty CEKS và xem xét đây là một ý tưởng hay, có thể hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời tránh lãng phí nguồn lực và tài nguyên quốc gia. Nếu thực hiện được đúng như mục đích và sứ mệnh mà Công ty CEKS đã nêu thì có thể nghiên cứu, nhân rộng triển khai mô hình này ở các địa phương khác.

Ý tưởng này cũng phù hợp với chủ trương, tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Chính phủ (Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp đến 2020; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP; Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 và nhiều văn bản khác..).

2. Về đề xuất hỗ trợ Công ty CEKS tiếp cận các mặt bằng để tạo ra các văn phòng khởi nghiệp giá rẻ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, DNNVV.

Vấn đề hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo là một trong những nội dung trong tâm của Luật Hỗ trợ DNNVV (Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017). Tại khoản 2 Điều 12 của Luật Hỗ trợ DNNVV quy định: “Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập theo hình thức đối tác công tư cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung. Doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác được thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung”.

Theo báo cáo thống kê sơ bộ của Công ty CEKS, hiện nay có khoảng 24.055m² diện tích không gian được coi là bỏ hoang, sử dụng chưa hiệu quả hoặc sai mục đích của 12 cơ quan, tổ chức thuộc 03 quận nội thành của Hà Nội (tài liệu đính kèm của Công ty CEKS).

Để có cơ sở thông tin và pháp lý đầy đủ, chính xác, Bộ KHĐT đề nghị Công ty CEKS chủ động phối hợp và làm việc trực tiếp với các đơn vị nói trên và cơ quan Bộ, ngành chủ quản của các đơn vị này đánh giá cụ thể hiện trạng và mục đích sử dụng của diện tích không gian được cho là chưa sử dụng hết công năng, từ đó đề xuất phương án phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Văn phòng Khởi nghiệp Việt Nam theo hình thức đối tác công tư, gửi xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan quản lý liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất tạo mặt bằng cho khởi nghiệp của Quý Công ty.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- VCCI;
- UBND TP. Hà Nội;
- Lưu: PTDN, VT.

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Tổng Quốc Đạt